
 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ 

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๓ อาคารเอนกประสงค์ด้านภาษา และวิทยบริการ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
ผู้มาประชุม 
๑. นายถนอม อินทรกําเนิด ปฏิบัติหน้าที่ นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ ่ ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

และอุปนายกสภามหาวิทยาลัย  
๓. รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดี 

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 
๔. ดร.ณรงค์ คองประเสริฐ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 
๕. ผศ.สัญญา สะสอง  ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 
๖. นายทินกร นําบุญจิตต์ ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๗. รศ.ดร.บุญวัฒน์ อัตชู ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๘. นายบุญเอ้ือ บัวสรวง ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๙. นายปริญญา ปานทอง ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๐. รศ.ดร.วรรณวดี ม้าลําพอง ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๑. ดร.ศุภวัตร ภูวกุล ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๒. ผศ.ดร.สายสมร  สร้อยอินต๊ะ ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๓. นางอรวรรณ ชยางกูร ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๔. นายถนัด  บุญชัย  รองอธิการบดี  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๕. ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๖. ผศ.รุทธ ประวัง  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๗. ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๘. นายทรงเกียรติ สังฆมณี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๑๙. นายนิมิต  วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๒๐. ผศ.สุรศักด์ิ นุ่มมีศร ี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๒๑. ผศ.สารุ่ง  ตันตระกูล รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลยั 

 

สภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว 
ในการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘ 
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ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ศ.ดร.ณรงค์ ป้ันน่ิม ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๒. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๓. จ่าสิบตรี ดร.จอห์นนพดล   วศินสุนทร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 

 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
๑. อ.ว่าที่ร้อยตรีธฤษ เรือนคํา ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๒. นางสาวมนัญชยา  รัตนกิจ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๓. นางสาวปราณิศา จันทร์มา ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๔. นางสาวพัชรินทร์ สมพุฒิ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๕. นายอุดมศักด์ิ  ปัญญาอินทร ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๖. นางสาวณัฐกานต์ ขันไชย ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๗. ว่าที่ร้อยตรีโกศล แสงงาม ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๘. นายณรวัฒน์ ทวีเจริญพร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๙. ผศ.ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา รองอธิการบดี 
๑๐. ดร.ขวัญใจ กิจชาลารัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๑. ผศ.พรพิมล วงศ์สุข ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๒. รศ.ดร.เกตุมณี มากมี คณบดีคณะครุศาสตร์ 
๑๓. ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
๑๔. อ.วินัย ไชยวงค์ญาติ คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 
๑๕. ผศ.ดร.ชวิศ จิตรวิจารณ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
๑๖. ผศ.ดร.อนุวัติ  ศรีแก้ว คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
๑๗. ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 
๑๘. ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
๑๙. ดร.สุทธินันท์ ช่ืนชม ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด 
๒๐. ดร.ณัฐิยา ตันตรานนท์ รองคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจ 

และเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 
๒๑. อ.วีระยุทธ เศรษฐเสถียร รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
๒๒. นางศิริเพ็ญ ผ่อนจัตุรัส ผู้อํานวยการกองกลาง 
๒๓. นางสุนี พนันตา ผู้อํานวยการกองคลัง 
๒๔. นางประไพ ปรีชา ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 
๒๕. นายสยาม กันหาลิลา ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 
๒๖. นายคนึง กาบกันทะ ผู้อํานวยการกองอาคารสถานที่ 
๒๗. นางสาวกมลรัตน์ แสนใจงาม ผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคล 
๒๘. ผศ.ดร.มาณพ ภาษิตวิไลธรรม ประธานกรรมการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  

และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
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๒๙. รศ.ดร.นิโลบล น่ิมก่ิงรัตน์ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

๓๐. รศ.ดร.สมศักด์ิ ภู่วิภาดาวรรธน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

๓๑. ผศ.ดร.ชูกลิ่น อุนวิจิตร กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

๓๒. รศ.ดร.อานนท์ เที่ยงตรง ประธานกรรมการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลงานในตําแหน่งคณบดี 

๓๓. ศ.เฉลิมพล แซมเพชร รองประธานกรรมการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลงานในตําแหน่งคณบดี 

๓๔. ศ.เกียรติคุณ ดร.สุวัฒก์ นิยมค้า กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลงานในตําแหน่งคณบดี 

๓๕. ดร.เพ็ญพรรณ วังวิวัฒน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลงานในตําแหน่งคณบดี 

๓๖. ผศ.กมล  รักสวน กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลงานในตําแหน่งคณบดี 

๓๗. อาจารย์พวงเพชร พิมพ์จันทร ์ ผู้อํานวยการสํานักงานศูนย์แม่ริม 
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 
 
 ดร.ศุภวัตร ภูวกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแจ้งที่ประชุมว่า ขอช่ืนชมความคิดของ
นายกสภามหาวิทยาลัยที่ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยมาประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ อาคาร
เอนกประสงค์ด้านภาษา เทคโนโลยี และวิทยบริการ ศูนย์แม่ริม ในวันน้ี ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้รับ
การต้อนรับเป็นอย่างดี อาหารอร่อย อาคารสถานที่สวยงามและมีความเหมาะสม กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
มีความประทับใจ และคาดว่าในอนาคตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จะมาเรียน ณ ศูนย์แม่ริม แห่งน้ี 
ด้วยความเต็มใจ 
 จากน้ัน ดร.ถนอม อินทรกําเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย ได้กล่าวเปิดประชุมโดยที่ประชุมสภา-
มหาวิทยาลัยมีมติอนุญาตให้ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยบันทึกเสียงการประชุมเพ่ือใช้ประกอบการจัดทํา
รายงานการประชุมและเก็บไว้เป็นหลักฐานได้ ไม่อนุญาตให้บุคคลอ่ืนในที่ประชุมทําการบันทึกเสียงการประชุม  
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี  
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ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งทีป่ระชุมทราบ 
 
 ๑.๑   เรื่องแจ้งของประธานท่ีประชุม  
 
  ๑.๑.๑ การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ณ ศนูย์แม่ริม 
 
 นายถนอม อินทรกําเนิด นายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า เน่ืองจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ค่อนข้างมั่งคั่งในเรื่องทรัพย์สิน โดยเฉพาะการมีที่ดินในศูนย์แม่ริมค่อนข้างมาก ซึ่งมีอยู่ ๗,๑๘๕ ไร่ 
ทําให้มีการลงทุนค่อนข้างมากเพ่ือเป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์ ดังน้ัน มหาวิทยาลัยควรใช้พ้ืนที่ดังกล่าวในการ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า เช่น ใช้ศูนย์แม่ริมในการจัดกิจกรรมทุกอย่างของกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างย่ิงหากเป็นไปได้หลังจากรับฟังการรายงาน
ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งานในตําแหน่งคณบดีเสร็จเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยควรจัดประชุมร่วมกับสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
และหาทางแก้ไขปัญหาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ อีกครั้งหน่ึง (Retreat) โดยจัดประชุมในศูนย์ 
แม่ริมและพักในสถานที่ใกล้เคียง และควรให้นักศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องเข้ามาส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่าง ๆ ด้วย เช่น ให้นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์มีส่วนร่วมในการจัดทําอาหารรับรองคณะกรรมการฯ  
ให้นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์มีส่วนร่วมในการจัดทําข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เป็นต้น  
 การได้มา ณ ศูนย์แม่ริมแห่งน้ี ต้ังแต่อดีตมีบุคคลที่มีบทบาทสําคัญและเกี่ยวข้องมากมาย เช่น  
อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสมร สร้อยอินต๊ะ) และอดีตอธิบดี
กรมการฝึกหัดครู (ดร.นิเชต สุนทรพิทักษ์) โดยเฉพาะ ดร.นิเชต สุนทรพิทักษ์ ได้ฝากความห่วงใยและความปรารถนาดี
มายังมหาวิทยาลัยว่า หากเป็นไปได้มหาวิทยาลัยควรทํารั้วและถนนล้อมรอบพื้นที่ทั้งหมด เพ่ือให้คนในพ้ืนที่
และชุมชนมาใช้สาธารณประโยชน์ได้ เช่น เดิน-ว่ิงออกกําลังกาย เพ่ือให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้เป็น
ส่วนหน่ึงของคนในพ้ืนที่แม่ริมและจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป 

 
มติสภามหาวิทยาลัย  
 รับทราบ  
 
๑.๒ เรื่องแจ้งของมหาวิทยาลัย 

 
 - ไม่ม ี-  
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 ๑.๓ เรื่องแจ้งของเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 
  ๑.๓.๑ กิจกรรมของกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า ดร.ณรงค์ คองประเสริฐ ประธานกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัยมีความประสงค์จะจัดกิจกรรมแรลลี่จักรยานเพ่ือสุขภาพและว่ิงมินิมาราธอนในปลายปีน้ี 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม 

 
มติสภามหาวิทยาลัย  
 รับทราบ  

 
  ๑.๓.๒ ข้อมูลพืน้ฐานของศนูย์แม่ริม มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 
 
 อาจารย์ ดร.พวงเพชร พิมพ์จันทร์ ผู้ อํานวยการสํานักงานบริหารศูนย์แม่ริมแจ้งที่ประชุมว่า 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม มีพ้ืนที่ทั้งหมด ๗,๑๘๕ ไร่ ๓ งาน ๗๖ ตารางวา ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น จํานวน ๒,๒๔๒,๐๐๐ บาท มีบุคลากรทั้งหมด ๑๙ คน โดยแบ่งเป็น 
กลุ่มบริหารงานทั่วไป ๓ คน และงานบริการและพัฒนาพ้ืนที่ ๑๖ คน และมีหน่วยงานปฏิบัติการโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

 
มติสภามหาวิทยาลัย  
 รับทราบ  

 
  ๑.๓.๓ เอกสารเพิ่มเติมในการประชมุ 
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับเอกสารเพ่ิมเติมในการประชุม โดยการประชุมครั้งน้ี
มีเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด จํานวน ๖ เล่ม ได้แก่ 

๑. ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๑ ประกอบด้วย  
- รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่ ปี ๒๕๕๗ (เอกสารเล่มสีม่วง)  
- เอกสารเพ่ิมเติมหมายเลข ๔.๑.๑ (Power Point) 
- แนวทางดําเนินการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ (Healthy University) 

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นิโลบล น่ิมก่ิงรัตน์ 
๒. ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๒ ประกอบด้วย  

- รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตําแหน่งคณบดี รอบปีที่ ๒ 
(๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

- เอกสารเพ่ิมเติมหมายเลข ๔.๑.๒-๒ บทสรุปสําหรับสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่  

- เอกสารเพ่ิมเติมหมายเลข ๔.๑.๒-๓ (Power Point) 
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มติสภามหาวิทยาลัย  
 รับทราบ  

 
ระเบยีบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  
 - ไม่มี – 
 
ระเบยีบวาระที่ ๓  เรื่องสบืเนื่อง 
  
 - ไม่มี – 
 
ระเบยีบวาระที่ ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 
 ๔.๑ พิจารณาเรื่องนโยบายหรือระดมความคิด 
 
 ๔.๑.๑ รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ ประจําปี ๒๕๕๗ 
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาณพ ภาษิตวิไลธรรม ประธานกรรมการ ในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะฯ นําเสนอที่ประชุมว่า ตามท่ีสภา-
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้แต่งต้ังให้คณะกรรมการฯ ชุดน้ี ปฏิบัติงานต้ังแต่วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ 
เป็นต้นมา น้ัน บัดน้ีคณะกรรมการฯ ได้จัดทํารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจําปี ๒๕๕๗ (รอบปีที่ ๒) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงนําเสนอต่อสภา-
มหาวิทยาลัยเพ่ือรับทราบผลการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดําเนินงานตามนโยบาย
และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย รวมทั้งยังเป็นการช่วยกระตุ้นให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติหน้าที่
อย่างมีหลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) และสามารถใช้ข้อเสนอแนะจากรายงานฉบับที่ ๒ น้ี เป็นข้อมูล 
เพ่ือพิจารณาสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ตลอดจนขับเคลื่อนภารกิจของ
มหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้นต่อไป 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาณพ ภาษิตวิไลธรรม ประธานกรรมการฯ ได้นําเสนอระดับผลการประเมิน 
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยโดยภาพรวมทั้งหมด ระดับสถาบัน/สํานัก ระดับหน่วยงาน 
ที่จัดการศึกษา การบริหารจัดการพ้ืนที่ ระดับบุคคลต้ังแต่อธิการบดี/รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อํานวยการ
สถาบัน/สํานัก และการพัฒนาเพ่ืออนาคต ๖ ประเด็น พร้อมทั้งเปรียบเทียบผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน 
ผลงานของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูกลิ่น อุนวิจิตร กรรมการและเลขานุการฯ ได้นําเสนอข้อมูลพ้ืนฐาน  
ข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง กรอบการประเมิน วิธีดําเนินการ เครื่องมือที่ใช้สําหรับการประเมิน แหล่งข้อมูล และ
ผลการประเมินโดยสรุปของแต่ละสถาบัน/สํานัก หน่วยจัดการศึกษา และการประเมินผลงานผู้ดํารงตําแหน่ง
บริหาร 
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 รองศาสตราจารย์ ดร.นิโลบล น่ิมก่ิงรัตน์ รองประธานกรรมการฯ ได้นําเสนอข้อมูลเก่ียวกับ
มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ ศักยภาพอาจารย์ต่อผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ พร้อมทั้งบทสะท้อนคิดและ
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน 
 รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักด์ิ ภู่วิภาดาวรรธน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้นําเสนอข้อมูลในส่วนของ 
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยด้านนักศึกษา และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
พร้อมข้อเสนอแนะ ตลอดจนนําเสนอผลการติดตามโครงการผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๑.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 
ความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ  
 
๑. คณะกรรมการฯ ได้ทําการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ตามกรอบ

การประเมินที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖  
เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖ โดยอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๔๙ 
และ มาตรา ๕๐ หากสภามหาวิทยาลัยต้องการให้เพ่ิมเติมในประเด็นใด คณะกรรมการฯ จะขอเพ่ิมเติมใน 
ปีต่อไป 

๒. มหาวิทยาลัยควรเร่งดําเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนในประเด็นต่อไปน้ี (๑) มหาวิทยาลัยยังไม่
แต่งต้ังผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี และ (๒) การขาดเอกภาพการบริหารงาน เน่ืองจาก
อธิการบดีได้แบ่งภาระงานให้รองอธิการบดีและผู้ ช่วยอธิการบดีรับผิดชอบดูแลกอง/หน่วยงานต่าง ๆ  
หากพิจารณาในด้านของการบริหารจัดการ การบูรณาการไปอยู่ที่อธิการบดีทั้งหมด ซึ่งอธิการบดีมีเวลาไม่เพียงพอ 
มหาวิทยาลัยควรพิจารณาว่าควรจะมีตําแหน่งน้ีหรือไม่เพ่ือกลั่นกรองงานและบูรณาการในภาพรวม และควร
พิจารณารูปแบบของการ Matching ระหว่างรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี 

๓. เน่ืองจากปัจจุบันมหาวิทยาลัยยังไม่มีผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเพ่ือดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ
สํานักงานอธิการบดี ดังน้ัน อาจจะดําเนินการได้ ๒ แบบ คือ (๑) แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทน และ (๒) หาก
บริหารโดยไม่มีผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ต้องเน้นการประชุมประสานงานร่วมระหว่างกองต่าง ๆ อย่าง
เป็นรูปธรรม แต่จากการติดตามและตรวจสอบในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมายังไม่เห็นภาพที่แน่ชัดว่ามหาวิทยาลัย
จะยึดรูปแบบใด ที่สําคัญที่สุดสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้อนุมัติงบประมาณเป็นกองต้ังแต่เริ่มต้น  
และในขณะเดียวกันคณะกรรมการฯ ได้ขอความอนุเคราะห์ให้ส่งรายงานในรูปแบบของสํานักงานอธิการบดี 
ก็ไม่ได้รับความร่วมมือ หากมหาวิทยาลัยยังไม่ชัดเจนว่าจะบริหารแบบใด ปัญหาดังกล่าวจะไม่สิ้นสุด  
และยังทําให้เกิดปัญหาการสื่อสารภายในองค์กรที่รุนแรงมากย่ิงขึ้น  

๔. จากผลการประเมินฯ ดังกล่าว คณะกรรมการฯ พยายามช้ีให้มหาวิทยาลัยเห็นว่าสํานักงาน
อธิการบดีประกอบด้วยกอง ไม่ใช่การบริหารโดยแยกเป็นกอง ๆ ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยมีการบริหารสํานักงาน
อธิการบดีโดยการแยกเป็นกอง ๆ เป็นลักษณะบริหารแนวด่ิง คณะกรรมการฯ พยายามทําความเข้าใจและ
อนุโลมให้กองทั้งหลายมานําเสนอข้อมูล ดังน้ัน ประเด็นน้ีเป็นปัญหาการบริหารภายในของมหาวิทยาลัย  
หากจะให้คณะกรรมการฯ ประเมินสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยต้องบริหารแบบสํานักงานอธิการบดี  
ซึ่งจะทํารูปแบบใดก็แล้วแต่มหาวิทยาลัย แต่หากยังบริหารแบบเดิม การประเมินในรอบปีที่ ๓ คณะกรรมการฯ 
ก็จะไม่รายงานผลการประเมินในส่วนของสํานักงานอธิการบดี 



๘ 
 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

๕. มหาวิทยาลัยควรแก้ไขปัญหาระบบฐานข้อมูลโดยเร่งด่วน เน่ืองจากมหาวิทยาลัยขาดระบบ
ฐานข้อมูลที่สามารถนํามาใช้อ้างอิงอย่างถูกต้องและมีคุณภาพ เช่น ข้อมูลจํานวนนักศึกษาจากสํานักทะเบียน
และประมวลผล กับข้อมูลจํานวนนักศึกษาจากคณะต่าง ๆ ไม่ตรงกัน เป็นต้น  

๖. การประเมินผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร (อธิการบดี/รองอธิการ/ผู้ช่วยอธิการบดี) น้ัน คณะ
กรรมการฯ ประเมินตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ และตามกรอบการประเมินฯ ที่ผ่านความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัย ดังน้ัน คณะกรรมการฯ จึงไม่ได้ประเมินแยกเป็นรายบุคคล เน่ืองจากทุกหน่วยงานและ 
ทุกตําแหน่งอยู่ภายใต้การรับผิดชอบของผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีทั้งหมด 

๗. การเช่ือมโยงและการสื่อสารทําความเข้าใจมีปัญหาค่อนข้างมาก โดยเฉพาะการขอข้อมูลจาก
บุคคลและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง จึงเป็นจุดอ่อนที่สําคัญ  

๘. การประเมินฯ ในรอบปีต่อไป หากจะให้คณะกรรมการฯ ทํา Benchmark ของคณะต่าง ๆ 
มหาวิทยาลัยควรไปทําข้อตกลงระหว่างคณะกับมหาวิทยาลัยอ่ืน และส่งข้อมูลดังกล่าวให้คณะกรรมการฯ  
เพ่ือทํา Benchmark ต่อไป ซึ่งจะเป็นประโยชน์มากย่ิงขึ้น 

๙. ผลการประเมินฯ โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี อาจจะมีปัญหาบ้างซึ่งเป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัย
ที่ต้องแก้ไขปรับปรุงต่อไป คณะกรรมการฯ ขอยืนยันว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีผลการบริหาร 
การทํางานทุกภาคส่วนดีมาก เพียงแต่ต้องทําเชิงรุกให้เข้ากับสถานการณ์มากย่ิงขึ้น  

 
ความคิดเห็นของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 
๑. การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลมีหลายด้าน คณะกรรมการฯ ได้นํามาพิจารณาทุกด้าน  

การนําเสนออาจอยู่ในรูปแบบของการนําไปแทรกอยู่ในการบริหารงานด้านต่าง ๆ แต่ในส่วนที่คณะกรรมการฯ 
จะนํามาสรุปให้เห็นเป็นรูปธรรม เพ่ือที่จะสามารถตรวจสอบและประเมินให้เห็นเด่นชัดจากการสัมภาษณ์และ
จากแบบสอบถาม มี ๒ ด้าน ได้แก่ (๑) หลักการมีส่วนร่วม และ (๒) หลักความรับผิดชอบ  

๒. มหาวิทยาลัยเห็นว่าการประเมินในส่วนของสํานักงานอธิการบดีอาจยังไม่สมบูรณ์ เน่ืองจาก 
มีความขัดแย้งของผลการประเมินเอง ดังน้ัน คณะกรรมการฯ ได้ระบุวัตถุประสงค์ของการประเมินว่าจะเน้น 
ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย พิจารณาประสิทธิภาพและประสิทธิผล ระบบบริหารจัดการ และการ
กํากับติดตามของมหาวิทยาลัยและอธิการบดีตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการฯ  
พิจารณาจากข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ รวมถึงผลสําเร็จการพัฒนาตามข้อเสนอแนะฯ น้ัน จากผลการประเมิน 
คณะกรรมการฯ ให้ผลการประเมิน ดังน้ี (๑) ผลสําเร็จตามการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงาน
อธิการบดีโดยรวมทุกกอง อยู่ในระดับดีมาก ยกเว้นกองพัฒนานักศึกษาอยู่ในระดับดี มีระบบการประกัน
คุณภาพระดับดี (๒) ผลสําเร็จการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ของหน่วยงาน
ระดับกองในสํานักงานอธิการบดี ซึ่งเป็นงบประมาณที่แต่ละกองน้ันรับภาระในการดูแลภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย ไม่ใช่เงินของกองจริง ๆ แสดงถึงประสิทธิภาพของกองว่าสามารถบริหารและดูแลในการ
สนับสนุนหน่วยงานจัดการศึกษาได้ มีผลสําเร็จการเบิกจ่าย อยู่ในระดับดี (๓) ผลสําเร็จของการใช้จ่ายงบกลาง 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จําแนกตามแผนงานอยู่ในระดับดี  
จากหน้า ๒๓ ตารางที่ ๓ ย่อหน้าที่ ๒ ปรากฏตัวเลขที่คลาดเคลื่อน แสดงว่าขาดการรายงานของหน่วยงาน 
๑๙๙,๔๑๗,๐๑๑.๑๑ บาท สรุปผลการดําเนินการกองต่าง ๆ ในภาพรวมของสํานักงานอธิการบดีทุกประเด็น 
อยู่ในเกณฑ์ดี ประเด็นสําคัญ คือ จากการประเมินสํานักงานอธิการบดีต้ังแต่หน้า ๑๙ – ๒๔ ขาดการเช่ือมโยง



๙ 
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ผลการประเมินระหว่างกองต่าง ๆ ไปยังสํานักงานอธิการบดี เน่ืองจากคณะกรรมการฯ ประเมินในส่วนต่าง ๆ  
อยู่ในระดับดี แต่ด้วยเหตุที่ไม่มีผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี จึงส่งผลให้ระดับผลการประเมินอยู่ในระดับ 
ควรปรับปรุง ซึ่งเป็นการประเมินกระบวนการ  

๓. กองนโยบายและแผนควรตรวจสอบยอดการใช้จ่ายงบประมาณของสํานักงานอธิการบดี 
เน่ืองจากจากผลการประเมินฯ หน้า ๒๓ ปรากฏตัวเลขงบประมาณที่หายไปซึ่งไม่ได้หายออกจากระบบ 
เพียงแต่หาตัวเลขงบประมาณดังกล่าวไม่พบ แสดงให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดจากการบริหารโดยแยกเป็นกอง ๆ 
โดยตัวเลขตอนจัดสรรงบประมาณ กองนโยบายและแผนเป็นผู้จัดสรรโดยแสดงตัวเลขว่าสํานักงานอธิการบดี
ได้รับการจัดสรรงบประมาณดังกล่าว แต่เมื่อพิจารณาจากรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณยอดเงินไม่ครบ
ตามน้ัน หากมีการเปลี่ยนแปลงตัวเลขในหมวดต่าง ๆ จริง กองนโยบายและแผนต้องนําหลักฐานมาแสดง  
หากมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายงบประมาณ กองนโยบายและแผนต้องขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยก่อน 
เน่ืองจากสภามหาวิทยาลัยมีอํานาจในการอนุมัติแผนและงบประมาณของมหาวิทยาลัย 

๔. มหาวิทยาลัยควรกลับไปพิจารณาหาทางแก้ไขปัญหาเร่ืองผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ
สํานักงานอธิการบดี เน่ืองจากสํานักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๐ (๑) และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑ (๑) เป็นหน่วยงานท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ โดยมีผู้บังคับบัญชา คือ 
ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ซึ่งกฎหมายได้ระบุไว้อย่างชัดเจน ดังน้ัน การที่จะหาผู้ที่มีคุณสมบัติพร้อม
สมบูรณ์อาจจะยาก แต่มหาวิทยาลัยควรมีการสร้างคน สอนงาน หากใช้เหตุผลว่ายังหาผู้ที่เหมาะสมกับ
ตําแหน่งผู้อํานวยการยังไม่ได้ คงไม่ใช่เหตุผลที่เหมาะสม  

๕. เมื่อพิจารณาการประเมินผลตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับสถาบัน/สํานัก มีการแจกแจง
รายละเอียดและมีการเปรียบเทียบอย่างชัดเจน ผลการประเมินอธิการบดีอยู่ในระดับดี แต่ผลการประเมิน
ผู้อํานวยการสถาบัน/สํานักมีทั้งระดับดีและระดับควรปรับปรุง ทําให้ข้อมูลขัดแย้งกัน 

๖. การประเมินฯ รอบปีที่ ๓ คณะกรรมการฯ ควรเพ่ิมหัวข้อ Green University และ Low Carbon 
เน่ืองจากเป็นกระแสของโลก โดยเฉพาะอย่างย่ิงในวงการสถาบันอุดมศึกษา  

๗. คณะกรรมการฯ ควรรายงานและนําเสนอให้เห็นผลสรุปในภาพรวมของประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดการศึกษาและการวิจัยให้มีความชัดเจนมากย่ิงขึ้น  

๘. การประเมินฯ รอบปีที่ ๓ ควรเพ่ิมเติมข้อมูลที่สามารถสนับสนุนและเช่ือมโยงให้เห็นว่า
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งในเร่ืองการจัดเรียนการสอน 
การวิจัย ฯลฯ เพราะจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและทําให้รายงานฯ มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  
ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๗  

๙. สถาบันวิจัยและพัฒนาควรแจกแจงหมวดหมู่ของงานวิจัยให้คณะกรรมการฯ เพ่ือเป็นประโยชน์
ต่อการประเมิน 

๑๐. คณะกรรมการฯ ควรปรับคําอธิบาย หน้า ๒๐๕ ข้อ (๒) และ (๓) ให้สื่อความหมายให้ชัดเจน
ย่ิงขึ้น เน่ืองจากหากระบุเช่นน้ีทําให้เข้าใจว่ามหาวิทยาลัยใช้งบประมาณแผ่นดินอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ใช้
งบประมาณเงินรายได้อย่างสุรุ่ยสุร่าย  
  



๑๐ 
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๑๑. การต้ังงบประมาณในปีงบประมาณต่อไป มหาวิทยาลัยควรนําความสามารถในการใช้
งบประมาณของหน่วยงานต่าง ๆ มาพิจารณาในการขอต้ังงบประมาณ เน่ืองจากในปีงบประมาณที่ผ่าน ๆ มา 
แสดงให้เห็นว่าเกือบทุกหน่วยงานของบประมาณเกินความจําเป็นที่ต้องใช้จริง ใช้งบประมาณไปเพียง ๗๐% 
เท่าน้ัน ทําให้ผลการประเมินเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณออกมาไม่ดี อีกทั้งยังทําให้งบประมาณเงินคงคลังเหลือ
น้อยลง หากมหาวิทยาลัยดําเนินการดังกล่าวข้างต้นจะทําให้ผลการประเมินดีขึ้นและงบประมาณเงินคงคลัง
เพ่ิมมากขึ้น 

๑๒. มหาวิทยาลัยควรมีการ Retreat ประเด็นผลการประเมินฯ น้ี โดยเฉพาะ หน่วยงานใดได้รับการ
เสนอแนะและคิดว่ามีแผนที่จะดําเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะอย่างไรให้นําเสนอกับมหาวิทยาลัยและ
สภามหาวิทยาลัยให้ชัดเจน 
 
 มติที่ประชุม 
  ๑. รับทราบ รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
รายละเอียดตามที่คณะกรรมการฯ นําเสนอ โดยมอบหมายให้มหาวิทยาลัยนําข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
และข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ไปพิจารณาเพ่ือดําเนินการให้เกิดประโยชน์สําหรับการพัฒนา
มหาวิทยาลัยต่อไป 
  ๒. มอบคณะกรรมการฯ นําข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาปรับปรุง
แก้ไข และเพ่ิมเติมหัวข้อที่เก่ียวกับ Green University และ Low Carbon โดยเฉพาะอย่างย่ิงให้สรุปผล 
ในภาพรวมของประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดการศึกษาและการวิจัย ในการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ในรอบปีที่ ๓ ด้วย 
  ๓.  มอบกองนโยบายและแผนตรวจสอบตัวเลขการใช้จ่ายงบประมาณของสํานักงาน
อธิการบดี โดยต้องแสดงการกระจายของงบประมาณที่จัดสรรให้สํานักงานอธิการบดีให้เห็นเป็นรูปธรรม และ
ต้องหาหลักฐานของตัวเลขงบประมาณที่หายไป จํานวน ๑๙๙,๔๑๗,๐๑๑.๑๑ บาท ให้ได้ว่าตัวเลขงบประมาณ
ดังกล่าวไปปรากฏอยู่ที่หน่วยงานใดบ้าง 
 
  ๔.๑.๒ รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตําแหนง่คณบดี 

รอบปีที่ ๒ (๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 
รองศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ เที่ยงตรง ประธานกรรมการฯ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลงานในตําแหน่งคณบดี นําเสนอที่ประชุมว่า ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้มีคําสั่ง 
ที่ ๒๒/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖ แต่งต้ังประธานกรรมการและ กรรมการ และคําสั่งที่ ๓๓/๒๕๕๖ 
ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ แต่งต้ังรองประธานกรรมการ เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ และผู้ปฏิบัติงาน 
ในการประชุม จํานวน ๒ คน เพ่ือทําหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลงานในตําแหน่งคณบดี  
ความละเอียดแจ้งแล้ว น้ัน  
  



๑๑ 
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สภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบแผนการดําเนินงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
ในตําแหน่งคณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่  
๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมการฯ ได้ดําเนินการตามแผนดังกล่าว โดยได้เสนอ
รายงานฉบับที่ ๑ ต่อนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ไปแล้ว และได้เสนอให้สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ได้พิจารณาในคราวประชุมคร้ังที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗  
 บัดน้ี คณะกรรมการฯ ได้จัดทํารายงานฉบับ ฉบับที่ ๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสาร
หมายเลข ๔.๑.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 
ความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ  

 
๑. มหาวิทยาลัยควรต้องยุติภาระหน้าที่การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรของ

วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย (adiCET) แล้วให้เน้นภาระหน้าที่การวิจัยและบริการ
วิชาการแก่ท้องถิ่น  

๒. เน่ืองจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ไม่รายงานผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการฯ ในรอบปีที่ ๑ (๒๐ คะแนน) ในส่วนของประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการใช้งบประมาณ  
(๒ คะแนน) ต่อคณะกรรมการฯ ทําให้คะแนนการประเมินแนวทางการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ 
คณะกรรมการฯ ในรอบปีที่ ๑ ในองค์ประกอบการประเมินดังกล่าว  ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ได้ ๐ คะแนน  

๓. คณะกรรมการฯ ขอช้ีแจงว่าข้อมูลเชิงประจักษ์ที่นํามาประกอบการพิจารณาการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตําแหน่งคณบดี รอบปีที่ ๒ น้ัน เป็นข้อมูลภายในของมหาวิทยาลัยเอง ซึ่งอยู่
ในห้วงระยะเวลา ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ และหากเป็นข้อมูลที่เก่ียวข้องกับอาจารย์ 
คณะกรรมการฯ ได้นําข้อมูลในห้วงระยะเวลา ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ จากกอง
บริหารงานบุคคล  

๔. ในการประเมินฯ รอบปีที่ ๓ คณะกรรมการฯ จะเน้นการประเมินที่คณบดีมากกว่าประเมิน 
คณะ ฉะน้ันนอกเหนือจากการประเมินจากประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้งบประมาณการจัดการศึกษา
และการวิจัยแล้ว คณบดีมีการบริหารอย่างไร บริหารเป็นแบบแนวด่ิงหรือแนวระนาบ ซึ่งมีปัจจัยอีกมาก 
ที่จะต้องประเมินในตําแหน่งคณบดี ความโปร่งใส การได้รับความไว้วางใจจากเพ่ือนร่วมงาน เป็นต้น ซึ่งผู้ที่ดํารง
ตําแหน่งคณบดีต้องได้รับข้อมูลจากคณะกรรมการฯ เพ่ือเป็นกระจกเงาสะท้อนการทํางานของคณบดีเอง  

 
ความคิดเห็นของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 
๑. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาเป้าหมาย การปรับโครงสร้าง การบริหารจัดการ และเน้ือหาสาระ

ของทุกหลักสูตร โดยเฉพาะโครงสร้างเชิงองค์กร 
  



๑๒ 
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๒. มหาวิทยาลัยควรตระหนักในประเด็นของอาจารย์ประจําหลักสูตรทุกหลักสูตร โดยเฉพาะอย่างย่ิง 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ซึ่งในอดีตมีอาจารย์ผู้สอนที่มีคุณภาพมากความสามารถ 
โดยมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักก่ิง หรือ เป่ยไว่ย (Beijing Foreign Studies University) ได้เคยเชิญ
อาจารย์ของมหาวิทยาลัยไปช่วยสอน และมีการ MOU ร่วมกัน ถือได้ว่าค่อนข้างมีคุณภาพและเข้มแข็ง  
แต่ผลการประเมินฯ พบว่าอาจารย์ประจําหลักสูตรไม่ครบตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยควรพิจารณาและแก้ไขเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการภายในของมหาวิทยาลัยเองว่าจะทําอย่างไรที่จะรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไว้ได้ 

๓. มหาวิทยาลัยควรตรวจสอบและพิจารณาแก้ไขปรับปรุงโดยด่วน ในกรณีการขออนุมัติเปิดหลักสูตร
ต่าง ๆ ต่อสภามหาวิทยาลัย เน่ืองจากขณะขออนุมัติเปิดหลักสูตรต่าง ๆ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานฯ แต่ในภายหลัง
ปรากฏว่าอาจารย์ประจําไม่ครบ ทําให้ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

๔. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการควรตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตรทุกหลักสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

๕. มหาวิทยาลัยควรต้ังคณะทํางาน ๒ ชุด เพ่ือนําผลการประเมินที่ได้จากคณะกรรมการฯ ทั้งสอง
ชุดมาสังเคราะห์และพิจารณาว่าปัญหาในอดีตและปัญหาที่จะมีในอนาคตมีอะไรบ้าง เพ่ือผลประโยชน์ของ 
การพัฒนาในมหาวิทยาลัย โดยชุดที่ ๑ ควรมอบหมายรองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานคณะทํางาน และ
ชุดที่ ๒ ควรให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานคณะทํางาน โดยมีองค์ประกอบจากหน่วยงานอ่ืน 
ที่เกี่ยวข้องมาพิจารณาหาวิธีแก้ไขปัญหาร่วมกัน หากประเด็นใดมหาวิทยาลัยแก้ไขปรับปรุงเองได้ให้มอบ
อธิการบดีดําเนินการ หากประเด็นใดที่มหาวิทยาลัยไม่สามารถแก้ไขเองได้ให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือระดมความคิดเห็นต่อไป  

๖. คณะและหน่วยงานจัดการศึกษาต่าง ๆ ควรกลับไปพิจารณาตรวจสอบข้อมูลจากรายงานฯ  
ว่าถูกต้องหรือไม่ โดยข้อมูลที่นํามาพิจารณาต้องอยู่ในกรอบระยะเวลาที่คณะกรรมการฯ กําหนด คือ ต้องเป็น
ข้อมูล ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ แต่ในกรณีข้อมูลของอาจารย์ ต้องเป็นข้อมูล ณ 
วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เน่ืองจากข้อมูลที่ปรากฏเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ไม่ใช่
ข้อเท็จจริง คณะและหน่วยงานจัดการศึกษาต่าง ๆ จึงควรจัดทําข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และหากประเด็นใด 
ที่ได้ทําการปรับปรุงเรียบร้อยแล้วให้ตัดประเด็นดังกล่าวออกไป แล้วรายงานสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  
และประเด็นใดที่จะต้องปรับปรุงก็ให้นําเสนอเพ่ือพิจารณาต่อไป ดังน้ัน จึงขอความอนุเคราะห์โปรดอย่านํา 
รายงานดังกล่าวไปเผยแพร่ เน่ืองจากข้อมูลในรายงานยังไม่เป็นปัจจุบัน  

๗. คณะกรรมการฯ ควรตรวจสอบความคิดเห็นในประเด็นของวิทยาลัยนานาชาติ หน้า ๕๓๔  
ข้อ (๒) เน่ืองจากนําข้อมูลอาจารย์ประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจระหว่าง
ประเทศ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาพิจารณา  

๘. คณะกรรมการฯ ควรพิจารณาทบทวนเก่ียวกับการบริการวิชาการของวิทยาลัยนานาชาติ 
เน่ืองจากวิทยาลัยนานาชาติยืนยันว่ามีการบริการวิชาการอย่างเห็นเป็นรูปธรรม และเคยนําเสนอข้อมูลด้วย
วาจาและเอกสารต่อคณะกรรมการฯ อีกทั้งวิทยาลัยนานาชาติยังได้ดําเนินการแก้ไขตามที่คณะกรรมการฯ  
ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ทุกประการ  

๙. คณะกรรมการฯ ควรนําผลการประเมินให้คณะและหน่วยจัดการศึกษาที่เก่ียวข้องพิจารณา
ตรวจสอบก่อนว่าเป็นไปตามข้อเท็จจริงหรือไม่ ก่อนที่จะนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 



๑๓ 
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๑๐. คณบดีวิทยาลัยนานาชาติควรนําเสนอรายงานข้อมูลและช้ีแจงเหตุผลในประเด็นที่
คณะกรรมการฯ รายงานไม่ตรงกับข้อมูลของวิทยาลัยนานาชาติ โดยต้องอยู่ในห้วงระยะเวลาที่คณะกรรมการฯ 
ประเมิน  

๑๑. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ควรกลับไปพิจารณาทบทวนข้อมูลที่รายงานต่อ 
คณะกรรมการฯ เก่ียวกับหลักสูตรในระดับปริญญาโท เน่ืองจากข้อเท็จจริงคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทเพียงหลักสูตรเดียว แต่ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ส่งมาให้มีมากกว่า ๑ หลักสูตร โดยให้รายงานเป็นเอกสารอย่างเป็นรูปธรรมต่อคณะกรรมการฯ 

๑๒. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ควรกลับไปพิจารณาทบทวนข้อมูลที่รายงานต่อ 
คณะกรรมการฯ เก่ียวกับการเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 
อย่างย่ังยืน เน่ืองจากข้อเท็จจริงคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ไม่ได้เปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชา
ดังกล่าวต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แต่ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ส่งมาปรากฏว่า 
ยังมีการเปิดการเรียนการสอนอยู่ 

๑๓. คณะกรรมการฯ ควรพิจารณาทบทวนหลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม ของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อีกครั้งหน่ึง เน่ืองจากหลักสูตรดังกล่าวมหาวิทยาลัยมีความสัมพันธ์กับ
มหาวิทยาลัยในฮังการีมาเป็นระยะเวลานานกว่าย่ีสิบปี อีกทั้งนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ยังได้ฝึกงานที่ร่วมกับมหาวิทยาลัยในฮังการี ซึ่งหากนักศึกษาของมหาวิทยาลัยไม่มีคุณภาพจริง ฮังการีจะ
ส่งกลับประเทศไทย จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาทบทวนอีกคร้ังหน่ึง  

๑๔. คณะกรรมการฯ ควรกลับไปพิจารณาทบทวนแก้ไขรายงานฉบับน้ีให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
โดยให้แต่ละคณะและหน่วยจัดการศึกษานําเสนอรายงานข้อมูลและช้ีแจงเหตุผลในประเด็นที่คณะกรรมการฯ 
รายงานไม่ตรงกับข้อมูลของคณะและหน่วยจัดการศึกษาของท่าน ซึ่งต้องอยู่ในห้วงระยะเวลาที่คณะกรรมการฯ 
ประเมิน และขอความกรุณาอย่านําไปเผยแพร่เพราะข้อมูลยังไม่ถูกต้องและยังไม่เป็นปัจจุบัน จะส่งผลเสียต่อ
มหาวิทยาลัยได้ 

๑๕. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาทบทวนการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ โดยเพ่ิมงบประมาณด้าน
การสนับสนุนการจัดการศึกษา เพ่ือให้การจัดการศึกษามีคุณภาพมากย่ิงขึ้น  

๑๖. คณะกรรมการฯ ควรสรุปผลการประเมินในประเด็นประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้
งบประมาณในการจัดการศึกษาและการวิจัย เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๓๙   

๑๗. บัณฑิตวิทยาลัยควรพิจารณาทบทวนข้อมูลและวิเคราะห์/สังเคราะห์ ข้อมูลเก่ียวกับการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๘  

๑๘. คณะและหน่วยจัดการศึกษาต่าง ๆ ควรพิจารณาทบทวนข้อมูลในรายงานผลการประเมินฯ 
ดังกล่าว หากพบว่าข้อมูลใดไม่ตรงกับข้อเท็จจริงก็ให้แต่ละคณะและหน่วยจัดการศึกษาเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง 
ต่อประธานกรรมการในคณะกรรมการฯ และหากพบว่าข้อมูลใดเป็นไปตามที่คณะกรรมการฯ ได้รายงานไว้  
ให้เสนอวิธีการปรับปรุงแก้ไขต่อมหาวิทยาลัยต่อไป  
 
  



๑๔ 
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 มติที่ประชุม 
๑. รับทราบ รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

รายละเอียดตามที่คณะกรรมการฯ นําเสนอ โดยมอบหมายให้มหาวิทยาลัยนําข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
และข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ไปพิจารณาเพ่ือดําเนินการให้เกิดประโยชน์สําหรับการพัฒนา
มหาวิทยาลัยต่อไป โดยเฉพาะอย่างย่ิงให้สรุปผลในภาพรวมของประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่าย
งบประมาณในการจัดการศึกษาและการวิจัย ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตําแหน่งคณบดี 
ในรอบปีที่ ๓ ด้วย 

๒. มอบคณะและหน่วยจัดการศึกษาต่าง ๆ พิจารณาทบทวนข้อมูลในรายงานผลการประเมินฯ 
หากพบว่าข้อมูลใดไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ให้แต่ละคณะและหน่วยจัดการศึกษาเสนอข้อมูลที่ถูกต้องต่อประธาน
กรรมการในคณะกรรมการฯ และหากพบว่าข้อมูลใดเป็นไปตามที่คณะกรรมการฯ ได้รายงานไว้ ให้คณะและ
หน่วยจัดการศึกษาต่าง ๆ นําเสนอวิธีการปรับปรุงแก้ไขต่อมหาวิทยาลัยต่อไป 

 
๔.๒ พิจารณาแต่งต้ัง 

 
  - ไม่ม ี- 

 
๔.๓ พิจารณาเรื่องการศึกษา 
 

  - ไม่ม ี– 
 

๔.๔ พิจารณาเรื่องการออกระเบยีบ ข้อบังคับ หรือประกาศ 
 

  - ไม่ม ี– 
 
๔.๕ พิจารณาเรื่องการบริหารงบประมาณและการเงนิ 
 

  - ไม่มี - 
 

 ๔.๖ พิจารณาเรื่องการบริหารงานบุคคล 
 

  - ไม่ม ี– 
 

ระเบยีบวาระที่ ๕  เรื่องเสนอเพื่อทราบหรือทักท้วง 
 
 - ไม่ม ี- 
 
  



๑๕ 
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ระเบยีบวาระที่ ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 
 
๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป คือ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ 
วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ช้ัน ๓ อาคารเอนกประสงค์ด้านภาษา และวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับทราบ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป คือ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ วันที่ ๖ สิงหาคม 
๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ช้ัน ๓ อาคารเอนกประสงค์ด้านภาษา และวิทยบริการ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๗.๔๕ น. 
 
 มนัญชยา รัตนกิจ ว่าที่ร้อยตรี ธฤษ เรือนคํา 
 (นางสาวมนัญชยา รัตนกิจ) (อาจารย์ธฤษ เรือนคํา) 
 ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
 ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
   ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 
 
 สารุ่ง ตันตระกูล 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สารุ่ง ตันตระกูล) 
 รองอธิการบดี 
 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


